

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4958/TCT-PCCS
V/v: khấu hao TSCĐ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005.

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1915/CT-DN2 ngày 11/10/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc khấu hao TSCĐ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 2 mục I Phụ lục số 2: Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) có hướng dẫn: "Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của tài sản cố định".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp được phép thay đổi thời gian sử dụng của tài sản cố định nếu thời gian này nằm trong khung thời gian sử dụng của tài sản cố định và việc xác định mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

2) Tại điểm 4 Điều 13 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) có hướng dẫn: "Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ đó".


Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp đã đăng ký và đang áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng qua các năm nhưng sau đó có một vài năm SXKD có hiệu quả nếu doanh nghiệp không thay đổi phương pháp khấu hao thì doanh nghiệp sẽ được áp dụng khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần mức khấu hao theo quy định nhưng doanh nghiệp phải đảm bảo có lãi.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT; PCCS(2b).
M

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Duy Khương